

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “เต็นท์ปช.เลิกจำเลย ๙๙ ศพ” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. “ศุภชัยกับพวกโดนอีก” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์
๓. “ประหารชีวิต ๕ จำเลย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. คอลัมน์แฉดวงคนการเมือง จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. กฎหมายว่าไรตี้ “ค้าประกัน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๓. “จำคุก ๓ ตำรวจ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. คอลัมน์ตาซังพันดาว จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “ผู้พิพากษาแนะปฏิรูปศึกษาใช้หลักศาสนาพุทธสอนเด็ก” จากหนังสือพิมพ์ มติชน



Source :	ข่าวสด (คจว.)		
Date :	30 ก.ย. 2560	Page :	1,11
No :	60337619		

เห็นจับแพะชนแกะ ข่าวเฉยๆออก

ขอขอบคุณอัยการ นปช.ขอขอบคุณอัยการส่งคดี
ส่งให้ฟ้องใหม่ 99 ศพ ให้ 'ป.ป.ช.' ใต้สวน
ยื่นฟ้อง □ อ่านต่อหน้า 11

● 99ศพ □ ต่อจากหน้า

'ศาลฎีกานักการเมือง' ดำเนินคดี 'มาร์ค-เทือก' ตามที่มีหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการเสียชีวิต 'นักรูฐ' อันไม่มีเจตนาฆาต แต่ต้องการความยุติธรรม ให้ใช้มาตรฐานเดียวกับคดีสลายมือปืนรมิตรฯ หลังผ่านพ้นเดือนตุลาฯ จะติดตามทวงถามความคืบหน้า ย้ำคนตายเป็นร้อย คดีต้องถึงศาล

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายฉัตรฐิติ ใสเยื้อ มกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) กล่าวถึงกรณีอัยการสูงสุดส่งสำนวนคดี 99 ศพ ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ใต้สวนมูลฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่า ขอขอบคุณอัยการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อผูกพันในคำพิพากษาศาลฎีกา โดยทำหน้าที่แจ้งป.ป.ช. ให้ทราบคำพิพากษา เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ให้ส่งสำนวนฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และผอ.ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) เมื่อปี 2553 ฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดย


เจตนาเล็งเห็นผลให้ป.ป.ช.ด้วย "หลังจากนี้ ป.ป.ช.คงเล่นบทจำเลยต่อไปไม่ได้" แต่จำเป็นต้องอธิบายต่อสังคมว่า หลักฐานเก่าที่ใช้อยู่คดีนี้คืออะไร และคำพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนถึงที่ฝ่ายกฎหมายและญาติเสียชีวิตระบุก่อนหน้านี้ ถือเป็นหลักฐานใหม่หรือไม่ หากได้ทราบความชัดเจนจะพยายามอย่างที่สุดในการรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานใหม่นำส่ง ป.ป.ช.ให้ได้ ทั้งนี้ น่าจะเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในฐานะพนักงานสอบสวนจะชวนเขาหาหลักฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่ถูกฆ่าตาย" นายฉัตรฐิติกล่าว

ภรรยา นายปช.กล่าวต่อว่า "ไม่มีเจตนา กระทั่งกระทั่ง หรือคดีนปช. แต่ต้องการความยุติธรรม ถ้าเอามาตรฐานการใช้ดุลพินิจ การสั่งฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และคณะ คดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ เป็นเกณฑ์ เห็นว่าคดีปี 2553 ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้ นอกจากสั่งฟ้องตามกันไป แม้จะอ้างพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่ได้ให้อำนาจให้อาวุธสงครามกระทำต่อประชาชนมือเปล่าจนบาดเจ็บล้มตาย เหตุเกิดต่อเนื่องกันหลายวัน กลับไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเพื่อป้องกันความสูญเสียแต่อย่างใด

"ตลอดเดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนไทยทั้งชาติ นปช.จะยุติการเคลื่อนไหวติดตามเรื่องนี้เพื่อให้บางฝ่ายชี้เป็นประเด็นการเมืองตอบโต้กันไปมา และให้เวลาป.ป.ช.ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวและถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมจะติดตามเรื่องนี้กับป.ป.ช.อีกครั้ง ภายใต้ชื่อเรียกร้องเดียวคือ ถอนนายป.ป.ช.ออกคดีต้องถึงศาล หากทุกอย่างตรงไปตรงมาตามกระบวนการ พวกผมก็จะยื่นยื่นประชาชนคนหนึ่งที่เคยติดตามการพิจารณาคดีตามสิทธิ์ที่ทำได้ต่อไป" นายฉัตรฐิติกล่าว

วันเดียวกัน มีรายงานข่าวจาก ป.ป.ช. แม้ว่าจะขณะนี้ไม่มีหลักฐานการฟ้องคดีถึงไม่ถึงมือเลขาธิการป.ป.ช. โดย ป.ป.ช.สามารถรับเรื่องแล้วมาพิจารณาได้ว่าสมควรที่จะรับไว้ใต้สวนหรือไม่ เป็นไปตามพ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 84 และ มาตรา 86 และเรื่องที่ตั้งมาให้ป.ป.ช.พิจารณาใหม่ ต้องมีพยานหลักฐานขึ้นใหม่ขึ้นมาอย่างชัดเจน ส่วนคดีเดิมที่ป.ป.ช.เคยมีมติตีตกไปแล้วนั้น ถือว่าจบไปแล้ว ไม่เกี่ยวกัน หากอัยการสูงสุดส่งหนังสือมาถึงป.ป.ช. ทางสำนักงานเลขาธิการป.ป.ช. จะเป็นผู้ตรวจรับแล้วจึงรวบรวมดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. ชุดใหญ่พิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า หากหนังสือมาถึง ป.ป.ช. ก็จะพิจารณาในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อน ดังนั้นขณะนี้คงยังตอบอะไรไม่ได้

	Project Number :
Source : ไทยรัฐ	
Date : 30 ก.ย. 2560 Page : 15	No :

●**คุยซี้กับพวกโดนอีก**:ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลอาญา วันที่ 29 ก.ย. ว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่โรงแรมฯ สนับสนุนอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายศุภชัย ศรีสุกอักษร อายุ 60 ปี อดีตประธานกรรมการดำเนินการและรักษาการผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด กับพวก มี น.ศ.สัญชาติมาเลเซีย อายุ 53 ปี นายถกส์ โสมคำ อายุ 57 ปี และนายเอกฤษยา มีบุญมาก อายุ 43 ปี ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง ร่วมกับโสมและใช้เอกสารสิทธิปลอม คำฟ้องสรุปว่า ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2550-1 มี.ค.2555 จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันลักเงินของสหกรณ์ฯ 10,812,663,995.29 บาท โดยส่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารของผู้เสียหายแล้วนำไปเบิกเงินสดมาเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังทำเอกสารเงินกู้ปลอมขึ้นด้วย จำนวนสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่และร่วมกันคืนหรือใช้เงิน 10,812,663,995.29 บาทแก่ผู้เสียหาย ศาลรับฟ้อง นัดสอบคำให้การจำเลยทั้งสี่ ในวันที่ 6 พ.ย.นี้

MIC	WATER COLUMN	Subject Headlines
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 30 ก.ย. 2560	Page : 14/15	No :

ประหารชีวิตจำเลย

สงวนภ.พังงาเบรณฆ่าตียม
 ฆ่าศพยึดถึงโยกปูนถ่วงน้ำ
 ศาลจังหวัดปากน้ำพิพากษาประหารชีวิต 5 จำเลย คดีร่วมกัน
 ซ่อมทรมาณฆ่าโหด "ฉวี อินทระ" ยุติธรรมจังหวัดพังงา ยึดศพลงถึง
 200 ลิตร แล้วโยกปูนปิดทับก่อนนำไปถ่วงน้ำ ★ มีต่อหน้า 12

ประหารชีวิต ☆ ต่อจากหน้า 1
 เป็นท่ามกลางโศกเศร้าเมื่อกลางปี 59 นี้เป็นการกระทำ
 ที่ศาลฎีกาได้สั่งให้ประหารชีวิต 5 จำเลย คดีร่วมกัน
 ซ่อมทรมาณฆ่าโหด "ฉวี อินทระ" ยุติธรรมจังหวัดพังงา ยึดศพลงถึง
 200 ลิตร แล้วโยกปูนปิดทับก่อนนำไปถ่วงน้ำ
 ศาลจังหวัดปากน้ำพิพากษาประหารชีวิต 5 จำเลย คดีร่วมกัน
 ซ่อมทรมาณฆ่าโหด "ฉวี อินทระ" ยุติธรรมจังหวัดพังงา ยึดศพลงถึง
 200 ลิตร แล้วโยกปูนปิดทับก่อนนำไปถ่วงน้ำ

เป็ยโงวัก เป็นโงวอภยตังอั้งจี้ กวีเอกของสมรเวลา อายุ 40 ปี จำนวนที่ 1 นายวีระเทศ หรือสมร แป๊ะล่า อายุ 22 ปี จำนวนที่ 2 นายอัสถังพริ่ง หรือตี นูเปศาก อายุ 22 ปี จำนวนที่ 3 นายสุโธลันท์ หรือปลัดมมว วังกั อายุ 20 ปี จำนวนที่ 4 และนายชัยชนะ หรือจุก ก๊วยปัด อายุ 24 ปี จำนวนที่ 5 โยบตีพาทอวีลวู อย ความเกิดขึ้นร่วมกันอย่างพอๆ อิศระ อายุ 57 ปี ยุติธรรมเจ้ากรมวัดทุ่งงา และรักษาการผู้ช่วยราชการ สังกัดกรมควบคุมประพฤติกิจจังหวัดพัทลุง

คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2569 นายฉวีผู้ตายมาขอตัวไปอยู่ ณ วัดถ้ำกัหรือมรณาระณะโงวโศ้วา ให้ไว้ 4 ปะงุฉำบรลลั้งเงิน ทะเวียบอศธวธธูรงการพรมภวศรลั้งไปพมปะพุดกุกักกับกร็องโณพื้นทีศ.ค.ลวอ.มืองนครศรีธรรมราช ญาติได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.มืองนครศรีธรรมราช ต่อมาชุดสืบสวน สภ.มืองนครศรีธรรมราช ชุดสืบสวน ก.จ.นครศรีธรรมราช ตำรวจ สภ.ฉวีรใหญ่และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับสืบสวนสอบสวนจนมีพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีมาแสดงต่อศาลชี้ชัดว่า นายอัสถังพริ่ง จำนวนที่ 1 ร่วมขโมยเงินให้ น.ส.วีรัตน์หรือ อิศระ อายุ 24 ปีขณะสาว โจรลักที่คลังนายฉวีไปที่ที่ป่าเลขที่ 34 หมู่ 2 ต.ท่าขนาน อ.ฉวีรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ของ น.ส.วีรัตน์ที่ เพราะ โจรลักเงินที่นายฉวีมอบแลกกับ น.ส.วีรัตน์

เมื่อ นายฉวีผู้ตายถูกส่งไปถึงบ้านหลังตั้งครัวจำนวนที่ 1 กับพวก ที่ข้อสอบที่ 2-5 ร่วมกันใช้ปืนที่ขโมย ก่อนเริ่มทำร้ายด้วยการใช้ไม้เนื้อแข็งและของแข็งอื่นๆทุบตีจนนายฉวีหมดสติ มีมือพื้นขึ้นมาได้ออกอุ้มจำนวนร่วมกันทำร้ายอีกหลายครั้งจนเสียขาไว้เป็นเวลาค่อนข้างนาน จนถึงกับสูญหายมือขวาของผู้ตายที่จรูใส่ในถังไม้รั่วขนาด 200 ลิตร โยนทิ้งที่ขุมปูนซีเมนต์ นำเศษที่โยนไปแล้วขึ้นรถกระบะของผู้ตายไปทิ้งโยนลงอบางจาก ห้องที่หมู่ 13 ต.คลองน้อย อ.ป่าพะรัง จ.นครศรีธรรมราช แล้วลี้ภัยหรือตีรถยนต์และทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆของผู้ตายก่อนพากันหลบหนีไปเข้าพื้นที่ลี้ภัยตามบ้านจำนวนที่ 2-5 ได้ จำนวนที่ 3 ให้การรับสารภาพในข้อสอบสวนและยินยอมทำซ้ำที่เกิดเหตุ นำชี้สถานที่ค้นพบ ล้วนจำนวนที่ 1 เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนในเวลาต่อมา ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา คดีนี้ศาลพิเคราะห์จากคำให้การของพยานที่เกี่ยวข้องทางคดี วัตถุประสงค์ พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานราชการ เอกชน ที่เจ้าหน้าที่รวบรวมมาแสดงต่อศาลเห็นว่า จำนวนที่ 1 ทำร่วมกันกระทำผิดตามฟ้องโดยปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสัย กลุ่มจำนวนที่ 2-5 ร่วมกันนำผู้อื่นโดยการพรมานผิดวิสัยของผู้คน โดยทั่วไป และไว้ซึ่งมนุษยธรรม ความเมตตา

ปราศเป็นแม้จะมีอาวุธอย่างมีวางมือมีของแข็งใช้ตามผู้ตายตามทำไว้กับการบางส่วนของผู้ตายที่ได้การรับสารภาพในข้อสอบสวน

การกระทำของจำนวนที่ 1 กับพวก มีผลร้ายเท่าที่ผิดต่อกฎหมายในฐานะ ร่วมกันนำผู้อื่นโดยขมขื่นและไว้ซึ่งของไว้ต่อโจทก์ เหยื่อการตั้งโทษประหารชีวิตด้วย ลอนเฟิง ลอนรับ ย้ายหรือรับส่ง ลอนเฟิง หรือส่วนประกอบ เพื่อปิดบังหากคิด การตาย หรือเกลื่อนถาวร ล.ค. มีระบับแก้เป็นเหตุยกเว้นโทษผู้อื่น ร่วมกันลักทรัพย์ โจรลักส่งเงิน ก่อนจับกุม เกร็งกระสุนไว้ให้จระเข้กระโดดไปใช้ปืนยิงคนอยู่ด้วยไม่กลัวความผิดต่อประมุขแห่งรัฐ อาวุธปืน 83, 199, 288, 289 (4) (5), 380, 394 (1), 371 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน

จำนวนที่ 2-5 ให้การรับสารภาพในข้อเท็จจริงและข้อสอบสวนแล้วให้การปฏิเสธในข้อสอบสวน จำนวนที่ 1 ให้การปฏิเสธมาโดยตลอดและไม่ได้ให้การใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใดหรือการพิจารณาคดีศาล อันเป็นพฤติการณ์ที่ไม่มีความสำนึกต่อความผิดที่ได้กระทำ ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ พิจารณาให้ประหารชีวิตจำนวนทั้งหมด โจทก์ขอศาลให้คดีนี้เป็นคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1521/2560 ของศาลจังหวัดปากพนัง

☆ มีต่อหน้า 15

ประหารชีวิต ☆ ต่อจากหน้า 12

หลังการพิจารณา เจ้าหน้าที่นำตัวจำนวนที่ 1 จำนวนที่ 2 และจำนวนที่ 3 ที่ถูกเบียดขับออกมาจากเรือนจำอำเภอปากพนัง เพื่อมาฟังคำพิพากษา ไปควบคุมไว้ที่ห้องควบคุมใช้กุณฑล รอเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มารับตัวกลับไป จำคุกไว้ก่อนเพื่อรอเป็นอุทธรณ์คดีต่อไป ขณะที่จำนวนที่ 4 และจำนวนที่ 5 ถูกพิพากษาประหารชีวิตแต่ละคนอยู่ในสภาพหน้าซีดเผือดและเคร่งเครียด